

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว ขณะที่สกุลเงินภูมิภาคแกว่งแคบหลังขาดปัจจัยใหม่

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว ขณะที่สกุลเงินภูมิภาคแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน และยังคงรอดูความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของยุโรปและสหรัฐ

*ยูโรทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกรีซ และข้อมูลความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ย่ำแย่ของเยอรมนี ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบที่มามากขึ้น ในประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าในยุโรป

*ยูโรได้แรงหนุนบางส่วน จากความหวังที่ว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศอาจใกล้ที่จะเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้กรีซ โดยหนังสือพิมพ์ของเยอรมนีรายงานว่า เยอรมนีต้องการรวมเงินช่วยเหลือกรีซให้เป็นการเบิกจ่ายครั้งเดียวกว่า 4.4 หมื่นล้านยูโร ซึ่งรวมว.คลังเยอรมนี ระบุว่า แนวคิดดังกล่าว กำลังอยู่ในการพิจารณา

*แต่การดำเนินการดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่สามารถบรรลุข้อตกลงโดยรวมได้ ขณะที่ในปัจจุบัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และผู้กำหนดนโยบายของยูโรโซน ยังคงขัดแย้งกันในเรื่องเป้าหมายระยะยาวที่จะทำให้หนี้ของกรีซลดลง

*การประชุมของยูโรกรุปจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 20 พ.ย.นี้ แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่า อาจจะต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมในสัปดาห์หลังจากนั้น เพื่อบรรลุข้อตกลงใหม่

*ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับ fiscal cliff ของสหรัฐ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีหน้า โดยจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ถ้าสภาองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงภายในสิ้นปีนี้ได้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.675 บาท

*09.02 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.66/70 จาก 30.67/70 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.66/70 จาก 30.67/70 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.45/50 จาก 79.39 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2708/10 จาก 1.2703 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาทเข้านี้ยิ่งทรงๆอยู่ ดอลลาร์/เอเชีย ก็เหมือนกัน คงจะเป็น
อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา เพราะเรื่องยุโรป กับ fiscal cliff
ก็รู้กันอยู่ ถ้าไม่ได้มีอะไรตื่นตื่น ตลาดก็คงทรงๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยิ่งทรงตัวจากเมื่อวาน ขณะที่สกุลเงินภูมิภาค
ก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบเช่นกัน เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน ทำให้
การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ จะเป็นไปตามแรงซื้อขายรายวันเป็นหลัก

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้คงจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบเดิม โดยมีแนวรับที่
30.70 และแนวต้านที่ **30.65**

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหา
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้